

# ก.ล.ต. ไฟเขียว ABM ขาย IPO ลุยเทรดโชว์หัดใหญ่ 7 ก.พ. นี้

"ก.ล.ต." ไฟเขียว ABM เสนอขายไอพีโอ 75 ล้านหุ้นแล้ว พร้อมเดินสายโรดโชว์หัดใหญ่ 7 ก.พ. นี้ และปิดท้ายที่ททท. สัปดาห์หน้า คาดผลตอบรับกระแสดี มั่นใจนักลงทุนร่วมฟังข้อมูลคึกคัก เล็งเข้าเทรด mai ภายในไตรมาส 1/61

นางศรีธัญญา กระแสเคียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปพิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุญาตให้ ABM เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แล้ว ซึ่งในขณะนี้ ABM มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

โดย ABM ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินสายเพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป (โรดโชว์) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจและรู้จักเกี่ยวกับหุ้น ABM มากยิ่งขึ้น และจะปิดท้ายการโรดโชว์ที่กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่า ABM จะสามารถแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (อันเดอร์ไรท์เตอร์) และเปิดให้นักลงทุนมีการจองซื้อหุ้น IPO ของ

บริษัท ก่อนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน mai ก่อนสิ้นไตรมาส 1/2561 นี้

"แนวโน้มความต้องการซื้อเพลิงชีวมวลต่อไปในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่า จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานธุรกิจของ ABM ต่อไป และน่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราหวังว่าจะได้รับความสนใจ และเสียงตอบรับที่ดี ซึ่งส่งผลดีให้หุ้น ABM เป็นหุ้นที่น่าจับตามอง และได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกตัวหนึ่ง" นางศรีธัญญา กล่าว

ด้านนางสาวธัญญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมที่จะโรดโชว์ทั้งในอ.หาดใหญ่ จ. สงขลา และในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานและการทำกำไรของ บริษัท รวมถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตจากการกระแสการใช้พลังงานชีวมวลที่เพิ่มมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงโครงการในอนาคตหลังจากการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำมาใช้ขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทหวังว่าจะได้รับความสนใจ และกระแสดตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

ทั้งนี้ ABM จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน

75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจุบัน ABM มีหุ้นเรียกชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และภายหลังจากเสนอขายหุ้น IPO บริษัทจะมีหุ้นชำระแล้ว 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทมีแผนลงทุนที่จะใช้ในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนพื้นที่บริเวณภาคใต้ รวมถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับและโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนที่เหลือคาดว่าจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ส่วนนางสาวพัชพร สรรคบุรณารักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า ABM มีแผนที่จะเดินสายโรดโชว์เพื่อพบและให้ข้อมูลกับนักลงทุน 2 จังหวัด ได้แก่ สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อว่า ABM จะได้รับกระแสดตอบรับที่ดีจากนักลงทุนด้วยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ■